



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### 'วิจิตร' หนุนมติ ทปอ.เยียวยาเด็กซึล ม.ชื่อดังขอ รอฟัง ผลแอดมิชชันก่อน

จากการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมีมติที่จะช่วยกันเยียวยาเด็กที่จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2549 หรือเด็กซึล โดย ทปอ. และ สกอ. จะส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาเด็กซึลในระบบรับตรงนั้น

นายวิระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การรับตรงของจุฬาฯ เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว หลังประกาศผลแอดมิชชันจึงค่อยพิจารณาว่าจะให้การช่วยเหลือเด็กต่อไปอย่างไร ซึ่งใน ทปอ. ก็ตกลงกันว่า จะช่วยเหลือเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ด้าน ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า กระบวนการรับตรงของ มศว จะรับสมัครวันที่ 14-22 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามี มศว ก็ถือปฏิบัติให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ปี 1 ขอย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัยได้ หรือย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยได้ ส่วน ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การรับตรงของ มธ.ผ่านไปแล้ว และคงจะไม่เปิดรับสมัครทั่วไปอีก ยกเว้นกรณีพิเศษ สำหรับกรณีของเด็กซึลก็ถือเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องดูหนังสือขอความร่วมมือของ ทปอ.ก่อน ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในฐานะประธาน ทปอ. เปิด เผยว่า ขณะนี้ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้มีการเปิดรับสมัครตรงในทุกคณะ ส่วน ทปอ. จะทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือ หลังประกาศผลแอดมิชชันแล้ว

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอาน รมว.ศธ. กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับแนวทางเยียวยาดังกล่าว โดยจะมีการประกาศแนวทางการให้ความช่วยเหลืออีกครั้งหลังประกาศผลแอดมิชชัน หากเด็กจะฟ้องร้องต่อศาลปกครองอีกนั้นเราก็พร้อมจะรับเป็นจำเลย

ด้านน้องปอน ตัวแทนเด็กซึลกล่าวว่า แนวทางเยียวยาเด็กซึลดังกล่าว ไม่ใช่การแก้ไข ปัญหาที่ตรงจุด เพราะปีหน้าก็จะมีเด็กซึลเกิดขึ้นมาอีกแน่นอน ส่วนนายณพวรรช ลิ้ม จำรุธอง นักศึกษา ม.นเรศวร กล่าวว่า กำลังปรึกษากับทนายความและเพื่อนเด็กซึล ด้วยกันว่า อาจต้องฟ้องเพิ่มเติมเนื่องจากมติของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ทปอ. สกอ. และ สทศ. ในการเยียวยาเด็กซึล ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน.